

สรุปผลการปฏิบัติงาน ของ กกล.ฉก.๙๕๐ ไทย/คาร์ฟูร์ ผลัดที่ ๑



การที่สหประชาชาติได้คัดเลือกประเทศไทยซึ่ง เป็นประเทศนอกภูมิภาคแอฟริกา ในการเข้าร่วมภารกิจ กับ UNAMID จากประเทศที่เสนอกำลังทั้งหมด จำนวน ๑๔ ประเทศ โดยสหประชาชาติทาบทามรัฐบาลไทย อย่างเป็นทางการเมื่อประมาณ ก.ย.๕๐ ที่ผ่านมานั้น เกิดจากความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย ซึ่งเคยส่งกำลังเข้า ปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพในภูมิภาคต่างๆ มากมายกว่า ยี่สิบภารกิจ และผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ สหประชาชาติ จึงคาดหวังเป็นอย่างสูงว่าประเทศไทยจะเป็นกลไก สำคัญในการแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่ได้

ตั้งแต่ ๔ ธ.ค.๕๓ เป็นต้นมา กกล.ฉก.๙๕๐ ไทย/ คาร์ฟูร์ ผลัดที่ ๑ ซึ่งเป็น พัน.ร.ผสม จัดสนธิกำลังจากทั้ง สามเหล่าทัพ จำนวน ๘๑๒ นาย โดยมี พ.อ.ณรงค์ สวนแก้ว เป็น ผบ.กกล.ฯ ได้ปฏิบัติภารกิจในการสร้างฐานที่มั่น ป้องกันแข็งแรง และทำการสถาปนาภารกิจปฏิบัติการสร้าง เสถียรภาพและความมั่นคงในพื้นที่ เพื่อให้เกิดภาวะ เกือกูลต่อกระบวนการสร้างสันติภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วย ความมุ่งมั่น จนสามารถปฏิบัติการครอบคลุมทั้งพื้นที่ โดย ยังไม่เคยมีกองกำลังของชาติใดเคยปฏิบัติเช่นเดียวกันกับ ทหารไทยมาก่อน

ผลการปฏิบัติงานของ กกล.ฉก.๙๕๐ ไทย/ คาร์ฟูร์ ผลัดที่ ๑ ที่ได้ทำมาตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติภารกิจ อยู่ในประเทศซูดาน โดยภารกิจเด่นเป็นที่ยอมรับและกล่าว ขานของต่างชาติในภูมิภาคนี้มีอยู่หลายด้าน กล่าวคือ การ ปฏิบัติการด้านการยุทธ์ การปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน และการปฏิบัติงานของทหารช่าง

การปฏิบัติการด้านการยุทธ์ เป็นการลาดตระเวน แสดงกำลังให้ประจักษ์ในพื้นที่ และเข้าถึงทุกที่หมายจน ครอบคลุมทั้งพื้นที่ปฏิบัติการ ถือเป็น การแสดงการเข้ามา ของกองกำลังรักษาสันติภาพจากประเทศไทยในนามของ UNAMID ซึ่งจากจำนวนที่หมายที่ทำการลาดตระเวนแล้ว ถึง ๑๗๕ ที่หมายนั้น เป็นพื้นที่ใหม่ที่ไม่เคย เข้าถึงมาก่อน จำนวน ๑๑๓ ที่หมาย

พันเอก ซิทาบิโซ มาฮิลโล ผู้บัญชาการส่วน ภูมิภาคตะวันตก (Brig. Gen. SITHABISO MAHLOBO :



SECTOR WEST COMMANDER) ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา โดยตรงได้กล่าวกับกำลังพลทหารไทย เมื่อ ๑๔ ก.ค.๕๔ ว่า “กองทัพไทยเปรียบได้ดั่งสัญลักษณ์ทางทหาร และเป็น ความภาคภูมิใจของ UNAMID”

การอพยพย้ายกลับถิ่นฐานเดิมของประชาชน (RETURNEE) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดในเรื่องสถานการณ์ ความปลอดภัยและความมั่นคงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดย ในห้วงภารกิจมีประชาชนอพยพออกจากค่ายผู้พลัดถิ่น (IDP Camp) กลับมายังถิ่นฐานเดิมใน ๔ พื้นที่ รวม ๗๑๒ ครอบครัว และยังคงปรากฏการย้ายถิ่น หรือแจ้งความ ต้องการในการกลับถิ่นฐานอย่างต่อเนื่อง



การปฏิบัติหน้าที่ Force Protection ในการ สนับสนุนหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนให้มีเสรีในการ ปฏิบัติภารกิจ และสามารถเข้าถึงในทุกที่หมาย ซึ่งในอดีต นั้นหน่วยงานเหล่านี้ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้อย่าง เต็มที่ เนื่องจากปัจจัยด้านความปลอดภัย การปฏิบัติ ภารกิจของทหารไทยได้รับการยอมรับจากหน่วยงานด้าน สิทธิมนุษยชนต่างๆ ในพื้นที่เป็นอย่างมาก ในความเชื่อ มั่นด้านความปลอดภัย และการเข้าถึงกลุ่มประชาชนใน ทุกพื้นที่ ส่งผลให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่าง ทัวถึงและมีประสิทธิภาพ

การลาดตระเวนของทหารไทยยังได้ปฏิบัติงาน ด้านการข่าวไปพร้อมกันด้วย เรียกว่าไปแต่ละครั้งต้อง เกิดความคุ้มค่าที่สุดนั่นเอง ซึ่งเมื่อสิ้นสุดภารกิจในแต่ละ ครั้ง ได้นำข้อมูลรายงานผลการลาดตระเวนมาดำเนินการ ปรับปรุงข้อมูลสนามรบด้านการข่าว (IPB) ให้มีความ สมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปรับปรุงข้อมูลอื่นๆ เพื่อใช้ ในการปฏิบัติการ กล่าวคือ

- ปรับปรุงแผนที่ ทั้งระบบดิจิทัล และ มาตรฐาน
- ปรับปรุงข้อมูลประชากรในพื้นที่ปฏิบัติการ
- ปรับปรุงข้อมูลเส้นทางให้เข้าถึงทุกที่หมาย

ทั้งพื้นที่ปฏิบัติการ นอกจากการปฏิบัติการด้านการข่าวไปพร้อมกัน แล้วการ ปจว./ปชส. ยังได้ดำเนินการควบคู่กันไปด้วยโดย ชุดปฏิบัติการจิตวิทยา และชุดผลิตสื่อโฆษณา ได้ชี้แนะ ถึงแนวทางการปฏิบัติ และได้ผลิตสื่อโฆษณาให้กับหน่วย ลาดตระเวน ซึ่งสื่อโฆษณานี้ได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ วางแผนผลิตสื่อ ตรวจสอบ ประเมินค่า และทดลองใช้มา แล้วอย่างถี่ถ้วน

สำหรับการดำเนินการ ปจว./ปชส. ด้วยวิธีการ พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน และผู้นำ ศาสนานั้นได้ดำเนินการอยู่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะผู้นำ ในระดับผู้แทนรัฐบาล (COMMISSIONER) ประจำเมือง ต่างๆ ในเขตพื้นที่ปฏิบัติการทั้งสี่เมือง ได้แก่ MUKJAR UM-DUKHUN BENDISI และ GARSILA พ.อ.ณรงค์ สวนแก้ว ผบ.กกล.ฉก.๙๕๐ ไทย/คาร์ฟูร์ ผลัดที่ ๑ ได้เข้าพบปะด้วย ตนเองทุกเมืองเพื่อชี้แนะนำตัว ตลอดจนแสวงหาความ ร่วมมือในการปฏิบัติการ จนได้รับความร่วมมือเป็น อย่างดีจากทุกเมือง

โดยเฉพาะการเข้าพบผู้นำตามธรรมชาติซึ่งมี อิทธิพลทางด้านความคิด และความรู้สึกต่อประชาชนใน

พื้นที่ปฏิบัติการหนึ่งคือ ชัยตรี อุมร์ อะหมัด ชาธิก ดำรงตำแหน่งเป็นชัยตรี มีบทบาทสำคัญเป็นผู้นำทางจิต วิญญาณมีอำนาจในการพิพากษา กรณีพิพาทของชนเผ่า ต่างๆ ซึ่งทุกเผ่าต้องปฏิบัติตามทั้งสิ้น และมีบทบาทหน้าที่ ครอบคลุมทุกเมืองในเขตพื้นที่ปฏิบัติการ เป็นผู้ที่ประชาชน ให้ความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างมาก ชัยตรีท่านนี้ได้ กล่าวแสดงความรู้สึกไว้ว่า “มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และเป็นนิมิตหมายอันดีของชาวเมืองมุกจารที่มีทหารไทย มาอยู่ที่นี้ เปรียบเสมือนสายฝนที่ตกมาจากพากฟ้า” การที่ชัยตรียอมรับการมาของทหารไทยกับนี้ได้ว่าเป็น ฉันทามติทั้งพื้นที่เลยทีเดียว

การดำเนินงานด้านกิจการพลเรือนในพื้นที่ เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในพื้นที่ และ เป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อประโยชน์ต่อการ ปฏิบัติภารกิจ ทั้งยังเป็นการย้าชัดในจุดยืน และลบเลือน ภาพในความคิดของประชาชนในพื้นที่ที่มีแนวคิด ว่า ทหารไทยเข้ามาปฏิบัติการเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

โครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ซึ่งได้เริ่มต้น ขึ้น เพื่อแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่าการปฏิบัติการของ ทหารไทยเป็นการช่วยเหลือประชาชน โครงการพัฒนา พื้นที่ในด้านต่างๆ จึงเกิดขึ้น และที่ได้รับคำชมเชย ประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างมากคือ โครงการอบรม เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยได้อัญเชิญแนวทางตามพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่มาเผยแพร่ ให้กับประชาชน ซึ่งได้ดำเนินการอบรมแล้ว ๘ รุ่น รวมผู้ ผ่านการอบรมรวมจำนวน ๒๘๘ คน จัดทำแปลงเกษตร สาธิตทั้งในฐานปฏิบัติการ และภายนอกฐานปฏิบัติการรวม ๕ แปลง และมีสมาชิกโครงการในพื้นที่ จำนวน ๓๗๐ คน

การปฏิบัติงานของทหารช่าง เป็นงานที่ได้รับการ กล่าวขานเป็นอย่างมากถึงประสิทธิภาพของทหารช่างไทย โดยเฉพาะงานการปรับปรุงและขยายฐานปฏิบัติการ ซึ่ง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว แตกต่างจากทหารช่าง ของชาติอื่น แม้จะอยู่ในพื้นที่มาก่อนแต่ไม่สามารถปฏิบัติ งานให้มีความคืบหน้าได้เหมือนกับทหารช่างไทย สำหรับ การวางแผนการปรับปรุงขยายฐานปฏิบัติ โดยแบ่งออก เป็น ๓ ระยะ กล่าวคือ

ระยะที่ ๑ ห้วง ๗ ม.ค. - ๑๐ ก.พ.๕๔ ดำเนิน การวางแผนงาน, ก่อสร้างที่พักกำลังพลในขั้นต้น และวาง ระบบป้อมสนาม

ระยะที่ ๒ ห้วง ๑๑ ก.พ. - ๓๑ มี.ค.๕๔ ดำเนิน การก่อสร้างที่พักและสำนักงาน วางระบบสาธารณูปโภค ในฐานปฏิบัติการทั้งหมด รวมทั้งทำการเจาะน้ำบาดาล จำนวน ๓ บ่อ สามารถสูบน้ำได้รวมวันละ ๑๔๐,๐๐๐ ลิตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการในการใช้น้ำของ กำลังพล

ระยะที่ ๓ ห้วง ๑ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๕๔ ปรับปรุง ฐานปฏิบัติการแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแผนงานในทุกระบบ การก่อสร้างฐานปฏิบัติการได้แล้วเสร็จก่อน กำหนดในทุกระยะของแผนงานนี้ เป็นความสามารถ ความ มั่นคง และทุ่มเทของทหารช่างไทย ซึ่งจากผลการปฏิบัติ ดังกล่าว คณะ UNAMID MILITARY ENGINEER ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมดูงาน โดยได้ประเมินว่า “ความคืบหน้า เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และได้กำหนด ให้กองทัพไทยเป็นต้นแบบในการวางแผนก่อสร้างให้กับ TEAM SITE ต่างๆ ของ UNAMID”

นอกจากนี้ สิ่งที่ได้รับการชื่นชมเป็นอย่าง มาก คือ การขุดเจาะน้ำบาดาล ซึ่งสามารถขุดเจาะจนประสบ ความสำเร็จ และได้ออกไปขุดเจาะนอกฐานปฏิบัติการด้วย โดยได้ดำเนินการขุดเจาะน้ำบาดาลบริเวณโรงเรียนมุกจาร การศึกษาชั้นพื้นฐานชาย เพื่อให้บุตรหลานของชาวเมือง มุกจารที่มาศึกษาเล่าเรียนมีน้ำอุปโภค-บริโภค และต่อเนื่อง ถึงโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่จะดำเนินการในโรงเรียน แห่งนี้ต่อไปด้วย

การสำรวจและขุดเจาะน้ำบาดาลซึ่งตามข้อตกลง ใน MOU ต้องดำเนินการสำรวจและขุดเจาะจำนวน ๑๕ บ่อ ในพื้นที่ปฏิบัติการของ UNAMID ในขณะนี้ได้ดำเนินการ แล้วในเมือง NIERTETE และ ZALENGEI

นี่คือสิ่งที่ทหารไทยได้ปฏิบัติในการกิจรักษาสันติภาพในประเทศซูดาน และสิ่งตอบแทนที่ทหารไทย ได้รับนั้นยิ่งใหญ่กว่าความภาคภูมิใจแค่เพียงราย บุคคล แต่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ และ สิ่งที่ประเทศชาติจะได้รับจากการปฏิบัติการที่มุ่งมั่น ของกำลังพลทุกคน นั่นก็คือ ผลประโยชน์แห่งชาติ ทั้ง ทางตรงและทางอ้อม ที่สำคัญที่สุดคือ ความมีเกียรติ และศักดิ์ศรี ในประชาคมระหว่างประเทศ ที่ทหารไทย สามารถนำชื่อเสียงของประเทศไปประดับไว้เป็นสง่าอยู่บน เวทีโลก ซึ่งจะเป็นผลโดยตรงต่อการเจรจาต่อรองในเรื่อง ต่างๆ เพื่อความเกษมสุขสมบูรณ์ของประชาชน และความเจริญก้าวหน้าโดยส่วนรวมของชาติ

